



ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด  
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เรียงตามลำดับคะแนนจำนวน 8 ราย โดยลำดับที่ 1 เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และลำดับที่ 2 - 8 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกสำรองตามลำดับ โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ 1	นางสาวชัมย์พร	แก้วคง
ลำดับที่ 2	นางสาววิไลลักษณ์	แสงคำกุล
ลำดับที่ 3	นางสาวอัญชลี	น้อยสาคร
ลำดับที่ 4	นางสาวขวัญสุตา	บุญประสิทธิ์
ลำดับที่ 5	นางสาวพินาภรณ์	ชุมเทพ
ลำดับที่ 6	นางสาวนิริศรา	ปานเพชร
ลำดับที่ 7	นางสาววิภาวรรณ	ศรีวังษ์
ลำดับที่ 8	นางเขาวนาฏ	ซ้ายเกล้า

โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 นางสาวชัมย์พร แก้วคง มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 1 หากเลยเวลาที่กำหนด สหกรณ์ฯ จะดำเนินการเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไป

**ระยะเวลาการจ้าง**

เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 โดยในระยะเวลา 3 เดือนแรก เป็นระยะทดลองงานหากผลการปฏิบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จะพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ

**หลักประกันการทำงาน**

กำหนดให้มีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ เนื่องจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

1. มีข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ค้ำประกัน  
อย่างไม่จำกัด
2. เงินประกันสำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานบัญชีหรืองานรับ-จ่ายเงิน จำนวนเงินไม่เกิน 60 เท่า ของอัตราเงินเดือนรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่ได้รับ
3. มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นประกัน  
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ในวันและเวลา  
ราชการ โทรศัพท์ 02-143-8144 ต่อ 302,304

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายทวีป บุตรโพธิ์)

ประธานกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลฯ